



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2

**สื่อนำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, thereporters, INN, newtv, workpointtoday, news1live)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 จ.พิษณุโลก โดยมีการอภิปราย การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การออกใบให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการผลิต วิจัย กัญชา กัญชง โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 ก.ย.65 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก และกล่าวว่า นโยบายกัญชาของ สร. ยังดำเนินต่อไป จนกว่าสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว หากไม่พิจารณาอีกก็ไม่เป็นไร เพราะเราใช้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขในการกำกับดูแลการใช้กัญชากัญชาทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ยืนยันว่าข้อกังวลเรื่องที่จะนำกัญชาไปใช้สันหนนาการไม่มีแน่นอน

## ข้อกังวลต่อเด็กและเยาวชน

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์บ้านเมือง

- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาเสรี ต้องการให้หยุดพักเสรี เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระยะสั้น-ยาวต่อระบบประสาท เรียกร้องให้นายอนุทินเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย

**สื่อนำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์

- การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มีการหารือประเด็นกัญชาเสรี เนื่องจากหลายภาคส่วนห่วงใยถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มวัยอยากรทดลอง เสพเป็นแฟชั่น สร้างตัวจนยอมรับในกลุ่มเพื่อน สามารถสั่งซื้อได้ง่ายทางออนไลน์ไร้การควบคุม หวั่นสูญญากาศกัญชา จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหามาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews, ch7, ch3plus, 77kaoded, amarintv

- ด.ช.วายุ คนลือชา อายุ 15 ปี หายไปจากบ้านพัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ค้นหาจนพบว่านอนอยู่ในป่ามะพร้าวใกล้สุสานคนจีน โดย ด.ช.วายุ ได้หนีไปกัญชาแห่ง 1 ใบ ที่นายราเชนทร์เพื่อนบ้านปลูกไว้หน้าห้องพัก บอกว่าอยากลอง นายราเชนทร์จึงนำมาหั่นใส่ยาเส้นให้สูบ 1 มวน เห็นเงาดำมากระซิบข้างหูจนเดินตามไปนอนป่า ทั้งหมดเกิดจากฤทธิ์ของกัญชา ไม่ใช่สิ่งลึกลับ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน


- สถานการณ์ในประเทศ 23 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 752 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,677,090 ราย เสียชีวิต 9 ราย เสียชีวิตสะสม 32,692 ราย รักษาหายเพิ่ม 794 ราย รักษาหายสะสม 4,636,163 ราย ยังรักษาอยู่ 8,235 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 619,122,512 (+533,060) ราย เสียชีวิต 6,536,669 (+2,104) ราย รักษาหาย 598,999,965 (+563,353) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1.พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อนำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ,ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ch7, sonthitalk, ch3plus)

- พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. ในฐานะผอ. ศปก.ศบค.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมศปก.ศบค.ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องสำคัญ 4 เรื่องคือ 1.รับทราบสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งดีขึ้นตามลำดับ 2.แผนการเปลี่ยนผ่านสู่โรคที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเตรียมกลไกในการบูรณาการเพื่อปรับจากศบค.และศปก.ศบค. ไปสู่กลไกปกติ 3. รับทราบความคืบหน้าการวิจัยวัคซีนภายในประเทศไทย 4.การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ หากศบค.เห็นชอบจะยุบ ศบค., ศปก.ศบค., ศูนย์ศบค.ย่อย 9 ศูนย์ ซึ่งได้เตรียมการและกลไกรองรับไว้พร้อมแล้ว เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ส่วนชีวิตประจำวัน ยังต้องมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคล เพราะยังพบคลัสเตอร์ย่อยประปรายในกลุ่มคนที่มีการรวมตัวกัน ส่วนยา โรงพยาบาล และหมอมีเพียงพอ ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, hfocuse, ch3plus)</p> <p>- ปลัด สธ.แจงปรับ "โควิด" โรคเฝ้าระวัง 1 ต.ค.นี้ เพราะโรครุนแรงลดลง ไม่มีปัญหาด้านสาธารณสุขแล้ว ส่วนจะคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ขึ้นกับ ศบค.พิจารณา เหตุยังมีความจำเป็นดูแลด้านอื่น ๆ อย่างด้านสังคมจำเป็นต้องมีการดำเนินการอยู่ ระยะเวลาหนึ่ง แต่ด้านสาธารณสุขถือว่าอยู่ในระดับปกติแล้ว</p> <p><b>2.มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการรองรับโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไม่ต้องแยกกักแต่ให้เข้ม DMHT 5 วันแทนนั้น ว่า กรณีกักตัว ไข้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนแยกกักคือผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ขณะนี้ต้องการให้ใกล้เคียงกับปกติ เนื่องจากอาการไม่ได้รุนแรง คล้ายโรคหวัด โรคอื่น ๆ ซึ่งหากรู้ตัวว่าป่วยแต่ไม่ยอมป้องกันตนเองจะทำให้ผู้อื่นเสี่ยงไปด้วย จึงแนะนำให้ปฏิบัติตาม DMHT ส่วนการไปทำงานขึ้นกับ นโยบายบริษัทหรือผู้ประกอบการหรือความเสี่ยงแพร่เชื้อด้วย เช่น ทำงาน ในรพ. ต้องดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก็อาจต้องให้หยุดงาน เมื่อครบกำหนด 5 วันไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ยกเว้นทำงานใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>3.ไวรัสกลายพันธุ์</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงการติดตามความคืบหน้าการกลายพันธุ์โควิด 19 ว่า สัดส่วนสายพันธุ์ที่ระบาด รายงานองค์การอนามัยโลกระบุโอไมครอน สายพันธุ์ BA.5 ยังครองการระบาด 76.6%, BA.4 7.5% ขณะที่สายพันธุ์ย่อยที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ BA.2.75 เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ปัจจุบันพบ 1.26% ตรวจพบแล้ว 48 ประเทศทั่วโลก</p> <p><b>4. วัคซีน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ปลัด สธ.มอบให้กรมควบคุมโรคทบทวนแผนการฉีดวัคซีนปี 2566 เนื่องจากขณะนี้มีคนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทั้งเข็ม 3 และเข็ม 5 แล้ว และมีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการศึกษาผลการฉีดกับการติดเชื้อว่า หาระยะห่างที่เหมาะสม เพราะที่ผ่านมาเป็นช่วงของการระบาดรุนแรงถึงปานกลาง ทำให้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต้องมีระยะห่างทุก 4 เดือน แต่เมื่อการระบาดอยู่ช่วงท้ายก็อาจต้องพิจารณาระยะห่าง 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งต้องให้คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อนำมาวางแผนการจัดซื้อวัคซีนต่อไป ส่วนปี 65 นี้จะพิจารณาว่า ถ้าวัคซีนมากเกินไปคือ มีคนฉีดเยอะแล้ว อาจปรับเป็น LAAB เพิ่มสำหรับกลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-อิสราเอล จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ปรับปรุงสูตรให้มีประสิทธิภาพต้านเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอน สำหรับเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โรงงานสารเคมีรั่ว</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, ch7, thaipbs, hoonsmart, thailandplus, ch3 plus, workpointtoday 77kaoded, mcot, INN, topnews, amarintv, TNN, news1live, springnews, thainewsonline, thebangkokinsight, newtv, thestandard, ejan, thereporters, isranews, hfocuse)</p> <p>-บจก. อินโดรามา เวนเจอร์ส (มหาชน) ซึ่งแจ้งกรณีการรั่วไหลของไอระเหยในระบบการให้ความร้อนของเหลวโดยเชื้อเพลิง (Thermic fluid heating) จากเครื่องทำความเย็นของระบบทำความร้อน HTM ที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จ.นครปฐม ว่า บริษัทสามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วภายใน 10 นาที ไม่มีการรั่วไหลไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่มีพนักงานของบริษัทหรือคนในชุมชนโดยรอบได้รับบาดเจ็บ</p> <p>-นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดจากน้ำมันร้อนรั่วไหลออกมาประมาณ 30 ลิตร เป็นสารกลุ่มอะโรเมติกเบนซีน จำพวกไบฟีนีลออกไซด์และไดฟีนีลออกไซด์ 75% ทั้งนี้ มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการบางส่วนจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมคำตรวจรับรองโดยวิศวกรก่อนเปิดใช้งานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535</p> <p>-นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ..นนทบุรี โพสต์แจ้งสถานการณ์สารเคมีรั่วไหลจาก จ.นครปฐม กลิ่นฟุ้งกระจายเข้ามาในพื้นที่ จ.นนทบุรี บริเวณ ต.ศาลากลาง ต.ปลายบาง อ.บางกรวย และ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สารพิษอาจส่งผลให้ปชช. ในพื้นที่มีความเสี่ยงป่วยจาก 3 กลุ่มโรค ดังนี้ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 2.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และ 3.กลุ่มโรคตาอักเสบ โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น หากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าปชช.ทั่วไป แนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีที่มีชั้นกรองคาร์บอน พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่คัดกรองสุขภาพประชาชนและวางแผนติดตามผลการประเมินสุขภาพต่อไป</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน พร้อมกำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (ThaiPBS thailandplus workpointtoday mcot)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์สุววัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พิชัยเฉียบพลันมีอาการหลายระดับ ตั้งแต่ระคายเคืองผิวหนัง เยื่อเมือกตา หายใจลำบาก มีน้ำมูก น้ำตาไหล แสบตา แสบคอ แน่นหน้าอก ไอ บางรายสูดดมมาก จะคลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะนำป้องกันและซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน สิ่งสำคัญ คือ พนักงานในโรงงาน จะต้องทราบเสมอว่าตนเองทำงานกับสารเคมีอะไร และเมื่อเกิดเหตุการณ์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างทันที</p>	
<p><b>ติดตามการพัฒนางาน รพ.นาวัง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., สำนักข่าวไทย, INNNEWS, ทวีทุกช่อง, thaigov, thailandplus, prd)</p> <p>- พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเพชรรัตนเวชชานุกูล นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของ รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.หนองบัวลำภู มีการดูแลผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ ลดการรอคอย ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ</p>	
<p><b>เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thaigov, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิด รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว พร้อมรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 23,860,050 บาท โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นายชัยนิตย์ ศิริมาศ ผวจ. นครสวรรค์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี โดยพัฒนาระบบบริการขั้นสูงช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) 5 ด้าน ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะวิกฤตเด็กเล็ก อุบัติเหตุ และการปลูกถ่ายอวัยวะ</p>	
<p><b>ปฐมนิเทศ อสม.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thaigov, sondhitalk, news1live, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ในการสร้างสุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2565 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. และศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วม เผนวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปิดเรียนครบแล้วทั้ง 30 แห่ง ช่วยยกระดับ อสม. หมอคนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน และเป็นกำลังสนับสนุนทีมสุขภาพของโรงพยาบาล</p>	
<p><b>ประชุมวิชาการเสริมศักยภาพ อสม.ภาคเหนือ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, plewseengern, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการเสริมศักยภาพ อสม.ภาคเหนือ ยกย่องเป็น “สมาร์ต อสม.” หมอคนที่ 1 ดูแลสุขภาพคนในชุมชน ส่วนวันที่ 1 ต.ค. ปรับ “โควิด” เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ขอให้ อสม.ย้ำเตือนประชาชนยังต้องป้องกันตัว ชวนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p><b>โรคอุจจาระร่วง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, prd)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม คือ โรคอุจจาระร่วง แนะนำประชาชนดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง รับประทานอาหารโดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอุจจาระร่วง หากมีอาการท้องร่วงให้ดื่มเกลือแร่ป้องกันร่างกายขาดน้ำ</p>	
<p><b>ขับซึ่ปัสสาวะช่วงฝนตก น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (bluechipthai, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ไม่ควรขับเร็วขณะฝนตกหรือถนนเปียก พร้อมแนะ 7 วิธีขับซึ่ปัสสาวะให้ปลอดภัยช่วงฝนตก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หนัก น้ำท่วม ดังนี้ 1.เพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ โดยลดความเร็วลงกว่าระดับปกติ 2.เปิดไฟหน้ารถเสมอ 3.เปิดใบปัดน้ำฝน 4.เว้นระยะห่างจากท้ายรถคันหน้าให้มากกว่าปกติอย่างน้อย 10-15 เมตร 5.หลีกเลี่ยงการแซง 6.ในกรณีที่รถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ไม่ควรเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนทันที 7.หยุดประเมินสถานการณ์น้ำ หากระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูรถ ไม่ควรขับฝ่าไป ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุโทร 1669 ขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที</p>	
<p><b>สิทธิบัตรทอง</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1)  -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กฎหมายกำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 3 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่จากครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม ได้แก่ 1.การศัลยกรรมความงาม หรือการกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 2.การตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง หรือเกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 3.การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่อยู่ในรายการที่กำหนด แต่มีบางบริการที่ให้สิทธิประโยชน์แล้ว เช่น การปลูกถ่ายหัวใจ การปลูกถ่ายตับในเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในกรณีเป็นโรคท่อน้ำดีอุดตัน การปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคตับแข็งระยะกลาง หรือท้าย นอกนั้นยังไม่ครอบคลุม และ 4. การบริการทางการแพทย์อื่นๆ ตามที่บอร์ด สปสช.กำหนด</p>	
<p><b>โรคซึมเศร้า</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ  -นพ.ปิยะวัฒน์ เต๋นดำรงกุล คณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองจำนวนมาก หลายรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากเข้าไม่ถึงระบบบริการ และจากสภาพสังคม ทำให้รพ.หลายแห่งมีผู้ป่วยซึมเศร้ามาใช้บริการอย่างแออัด ส่วนการจ่ายยาหลายรายต้องจ่ายนอกบัญชีที่มีราคาสูง ทางแก้ไขต้องเพิ่มจำนวนแพทย์จิตวิทยาให้เพียงพอกับผู้ป่วย และเพิ่มนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ขณะเดียวกันสธ.ต้องเพิ่มงบประมาณสนับสนุนสายด่วนสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้มีภาวะซึมเศร้าโทรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสะดวกมากขึ้น ที่ผ่านมามีสิทธิบัตรทองมักจะปีบให้โรงพยาบาลจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติให้กับคนไข้ที่มีการร้องเรียนโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน แต่กองทุนฯ ไม่จ่ายเงินส่วนเกินทำให้รพ.หลายแห่งออกจากสิทธิประกันสุขภาพ ทำให้คนไข้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง สธ. และผู้เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไข</p>	
<p><b>สัมมนา “การถ่ายโอน รพ.สต.”</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์  -อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมสัมมนา “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อได้อย่างไร” มีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เปิดการสัมมนา โดยมีการอภิปรายในหัวข้อ “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิ จากกระทรวงสาธารณสุขไปยัง อบจ. : การเตรียมความพร้อมการจัดการบริหารร่วมกัน และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร</p>	
<p><b>การประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปี ครั้งที่ 3 ของกลุ่มเพื่อนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และสุขภาพโลก</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, nation, ch3plus, innnews)  -นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปี ครั้งที่ 3 ของกลุ่มเพื่อนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และสุขภาพโลก ซึ่งไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีญี่ปุ่นและจอร์เจียเป็นประธานร่วม และยังมีนายเท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าร่วมด้วย ที่สำนักงานคณะทูตถาวรไทยประจำยูเอ็น ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยการประชุมมี 2 ประเด็น คือ ติดตามความคืบหน้าในปัจจุบัน เพื่อตระหนักถึงการคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคนภายใต้วาระร่วมของเลขาธิการสหประชาชาติ (OCA) และหาวิธีที่จะทำให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) พร้อมสำหรับการใช้งานมากขึ้น ตลอดจนสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพใหม่ๆ</p>	
<p><b>สสส.ชวนคนสภาฯ 'กินเจ-ลดเค็ม'</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โลกวันนี้)  -สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ "กินเจ ลดเค็ม : สุขภาพดี ได้บุญ" เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ บุคลากรของรัฐสภา และสื่อมวลชน โดยชวนเชิญลดการกินเค็มในทุกเมนูเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดช่วงเทศกาลกินเจ 25 ก.ย.- 4 ต.ค.65</p>	
<p><b>สวรส.แอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ thailandplus  - ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย ผู้แทนผอ.สวรส. เผย สวรส.จับมือเครือข่ายวิจัย ม.วลัยลักษณ์ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพทางไกล ด้วยแอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง หรือกลุ่มเอ็นซีดี เพื่อลดการเดินทางที่ไม่สะดวก และลดค่าใช้จ่าย แต่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง รองรับผู้ป่วยภาคใต้ตอนบน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพโดยระบุว่าไม่ขับถ่ายในช่วง ตี 5 - 7 โมงเช้า เป็นเวลาหลายปี เมื่ออายุมากขึ้นจะทำให้ความจำเสื่อม ปวดเข่า และเป็นโรคหลอดเลือดทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า ในบทความไม่มีข้อมูลใดที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ทำให้ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าจะสามารถเป็นได้จริง</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-จากกรณีที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิธีการตบจุดใต้รักแร้ช่วยป้องกันโรคหัวใจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงว่าวิธีตบใต้รักแร้ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุดจี้เฉียน ไม่สามารถรักษาโรคหัวใจ และโรคตามการกล่าวอ้างข้างต้นได้ แม้วิธีตบจะสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเส้นลมปราณหรือชี และเลือดได้</p>	